

Tháng 7 - Tưởng nhớ và tri ân



Đoàn viên thanh niên huyện Yên Bình dọn dẹp Nghĩa trang Liệt sĩ.

Trong suốt 77 năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc người có công, tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các Phong trào: "Uống nước nhớ nguồn", "Đến ơn đáp nghĩa", coi đây vừa là đạo lý, vừa là bổn phận, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Những ngày tháng 7 này, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động hướng đến dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024). Tại huyện Yên Bình, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, quan tâm, chăm sóc các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Vừa dọn vào ngôi nhà mới nhờ sự hỗ trợ của Quân chủng Phòng không - Không quân và Đảng ủy, chính quyền, nhân dân trong xã Chăm Án đồng viên, chung sức, gia đình bà Lê Thị Đức ở thôn Tân Lương dành vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà để đặt bàn thờ gia tiên và chống bà là liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến. Bà Đức xúc động chia sẻ: "Cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương nhiều năm qua luôn kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ gia đình tôi có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, nhờ có sự hỗ trợ về tiền mặt của Quân chủng Phòng không - Không quân, chính quyền địa phương nên gia đình đã xây dựng được căn nhà mới vững chắc, không phải lo lắng mỗi khi trời mưa bão, yên tâm lao động sản xuất". Cùng với các hoạt động tri ân, Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Bình đã chỉ đạo, triển khai tới các cơ sở Đoàn trong huyện tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang, vệ sinh trong và ngoài khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, các bia đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn huyện và nấu những bữa cơm tri ân tại các gia đình chính sách. Phó Bí thư Huyện đoàn Yên Bình Cao Hoàng Minh cho biết: "Qua các hoạt động trên, đoàn viên thanh niên trong huyện thể hiện sự thành kính, lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ; thể hiện đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn", "Đến ơn đáp nghĩa" của thế hệ trẻ với các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc".

Huyện Yên Bình hiện có 820 đối tượng là thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công (NCC) với cách mạng và mẹ Việt Nam Anh hùng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Hàng năm, từ nguồn kinh phí của Trung ương, của tỉnh và địa phương, huyện chủ động chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với UBND các xã thực hiện chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho các đối tượng chính sách. Phòng cũng đã rà soát 72 hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ có khó

Người thương binh "Tàn nhưng không phế"

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế", trở về quê nhà sau chiến tranh, ông Nguyễn Trọng An, thương binh 4/4 ở thôn Cao 2, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn đã vượt lên nỗi đau thương tật, tích cực phát triển kinh tế xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, rộng rãi, ông An hào hứng kể về một thời kỳ lửa hào hùng. Năm 1978, lúc đó 21 tuổi, ông xung phong lên đường nhập ngũ, được biên chế vào đơn vị C1, Tiểu đoàn 2 Bạt Xát, tỉnh Hoàng Liên Sơn. 4 năm tham gia trong quân ngũ, đến năm 1982, ông bị thương phải lùi về hậu phương điều trị và được xuất ngũ.

Trở về quê hương, mang theo trong người những vết thương chiến tranh, năm 1983, ông lập gia đình, tài sản là căn nhà tạm rộng 40 m² và ít đất để cha mẹ cho làm vốn. Sinh ra và lớn lên ở thôn Cao 2, xã Chấn Thịnh, trong gia đình đông anh em và khó khăn nên khi trở về địa phương ông An luôn tâm niệm một điều phải vươn lên để tạo dựng cuộc sống. Ông An cho biết: "Thời điểm những năm 1983 vô cùng khó khăn, quyết tâm phải vươn lên thoát nghèo vì gia đình và vì đồng đội nên tôi cố gắng làm, hôm nào trời gió trời trời đầu ồm thì nghỉ, khỏe lên tôi lại bắt tay khai khẩn ruộng nương để trồng cây". Đến năm 1990, khi Nhà nước có chủ trương giao đất giao

rừng, ông mạnh dạn nhận gán 4 ha đồi rừng để tập trung phát triển kinh tế. Những diện tích đồi gò thấp, ông trồng ngô, sắn lấy lương thực, khu vực trũng thấp ông cải tạo dẫn nước để cấy lúa. Để có đồng vốn phát triển kinh tế, ông nấu rượu, nuôi thêm gà, ba ba, lươn, ốc nhồi. Mỗi thứ thêm thất một chút, có đồng vốn ông mua đôi lợn nái về nuôi, lúc đầu để bán giống, sau đó ông tập trung nuôi lợn thịt, bình quân mỗi lứa ông nuôi 30 con lợn thịt. Có thêm đồng vốn, ông tập trung trồng rừng và trồng hơn 4.000 m² chè. Ông An cho biết thêm: "Tôi cứ làm dần, chỗ nào không làm được thì thuê thêm người làm. Cứ như vậy, đồi cây này đến kỳ khai thác, tôi lại tập trung

trồng đồi cây khác. Tận dụng nguồn phân chuồng để trồng cây, nhờ đó mà đất đai không bị bạc màu".

Nói thì đơn giản, song thực tế phát triển kinh tế gia đình là cả một vấn đề. Có thời điểm chân nuôi dịch bệnh, đàn lợn, đàn gà hầu như mất trắng, vốn liếng không có để tiếp tục đầu tư nên ông An phải đứng chân nuôi cả năm trời để vệ sinh, khử khuẩn khu vực chuồng trại. Mỗi lần thất bại, ông lại đúc rút cho mình kinh nghiệm để phát triển chăn nuôi hiệu quả hơn. Nhờ vậy mà đàn vật nuôi của gia đình ông đã phát triển tốt, mỗi năm ông xuất bán 2 lứa gà, 2 lứa lợn thịt, trừ chi phí cho thu lãi hơn 100 triệu đồng; vừa bán giống vừa bán ba ba

thương phẩm mỗi năm ông thu lãi khoảng 15 triệu đồng. Mấy năm trở lại đây, nhận thấy cây quế có giá trị kinh tế cao, sau khi khai thác trắng toàn bộ diện tích 4 ha đồi cây lâm nghiệp, ông đã mua quế giống về trồng. Hiện tại, một số diện tích quế trên 5 năm đã có thể tỉa thưa để bán, những diện tích còn lại cũng hơn 3 năm tuổi. Với mô hình chăn nuôi tổng hợp kết hợp trồng rừng, mỗi năm cho gia đình ông có nguồn thu từ 200 - 300 triệu đồng. Không chỉ gương mẫu là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình, giúp đồng đội, năm 2016, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã hiến hơn 2.000 m² đất ở, vườn đồi để mở rộng lòng lề đường giao thông



Ông Nguyễn Trọng An chăm sóc đồi quế.

nông thôn; bản thân ông An luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào chung của thôn, của xã.

Ôtôi gần 70, sự cần cù, năng động, sáng tạo và ý chí vươn lên

thoát đói nghèo đã đưa ông Nguyễn Trọng An trở thành tấm gương sáng về nghị lực của một người thương binh "tàn nhưng không phế".

LÊ THANH

Nghĩa tình Văn Yên



Lãnh đạo huyện Văn Yên thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình chính sách tại xã Quang Minh nhân dịp 27/7.

Phat huy đạo lý truyền thống "Đến ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, những năm qua, các cấp chính quyền huyện Văn Yên luôn chỉ đạo tích cực hỗ trợ làm trên 2.000 căn nhà cho NCC với các nhà ở đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt, trong dịp này, tỉnh thành lập 10 đoàn công tác đi thăm và tặng quà NCC, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; thành lập 2 đoàn của tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Phạm Tuấn Chung - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết: "Thời gian tới, các hoạt động chăm sóc NCC và thân nhân NCC tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là việc xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Trong năm 2024, phấn đấu vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh đạt từ 2,7 tỷ đồng trở lên, trong đó Quỹ cấp tỉnh đạt 800 triệu đồng".

Tháng 7 - tưởng nhớ và tri ân là dịp để nhắc nhở về những trang sử hào hùng của dân tộc, tự hào về thế hệ cha anh, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đến ơn đáp nghĩa tốt đẹp của dân tộc. Cũng là dịp để mỗi người nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân, đoàn kết, ra sức học tập, lao động, sản xuất, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.

HỒNG DUYÊN

qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Văn Yên đã vận động toàn dân tham gia Phong trào "Đến ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng" với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Đồng chí Cao Văn Chí - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: "Huyện luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những gia đình chính sách neo đơn, khó khăn, huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các địa phương thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ các điều kiện vật chất thiết yếu nhất để các gia đình vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hàng năm, huyện đều tổ chức gặp mặt, tặng quà các gia đình nhân dịp lễ tết, động viên, khích lệ các gia đình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống". Với phương châm "Nhà nước, xã hội cùng chăm lo người có công với cách mạng", hàng năm, huyện Văn Yên đã vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để cải thiện đời sống cho các gia đình người có công với cách mạng. Bình quân mỗi năm, huyện vận động được 900 triệu đồng xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để cải thiện đời sống cho các gia đình người có công với cách mạng. Năm 2024, huyện phấn đấu đạt trên 900 triệu đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, con đẻ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, trong năm 2024, huyện đã hỗ trợ 1 nhà sửa chữa vật kinh phí hỗ trợ là 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp huyện; hỗ trợ làm mới 1 nhà từ nguồn xã hội hóa và vận động từ các nhà hảo tâm. Huyện Văn Yên phấn đấu đến năm 2025 không còn gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở.

Trong tháng 7 cả nước hưởng về dịp kỷ niệm 77 năm, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn đã thành lập 14 đoàn của huyện, của xã, thị trấn để thăm hỏi, động viên, tặng 998 suất quà và 479 suất quà hương cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu. Qua đó, thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp ngàn xưa của dân tộc Việt Nam "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", góp phần giao du truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ.

THANH TÂN

Ấm lòng những gia đình liệt sĩ



Hội Hỗ trợ GBLS tỉnh và các nhà hảo tâm trao tặng tiền hỗ trợ làm nhà và quà cho GBLS Hoàng Văn Thi ở thôn Đồng Hào, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn.

Là một tổ chức Hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, năm 2023, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (GBLS) tỉnh đã huy động tốt nguồn lực xã hội hóa để triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân những hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ cho độc lập, tự do của dân tộc.

Được biết hoàn cảnh gia đình bà Hoàng Thị Thơ là con đẻ liệt sĩ Hoàng Văn Thi ở thôn Đồng Hào, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn đang phải sinh sống trong ngôi nhà cũ bị hư hỏng, đột nát, Hội Hỗ trợ GBLS tỉnh cũng chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ - Công ty cổ phần Nhựa Triều niên Tiên Phong Hải Phòng đã trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho gia đình bà để xây dựng ngôi nhà cấp 4, diện tích 50 m². Xúc động khi được đón nhận tình cảm của Hội Hỗ trợ GBLS tỉnh và nhà tài trợ, bà Hoàng Thị Thơ rưng rưng: "Gia đình tôi rất biết ơn Hội Hỗ trợ GBLS tỉnh và tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm và tấm lòng trước, cũng với số tiền góp từ nhiều năm qua và sự giúp đỡ của người thân, nay gia đình tôi đã xây dựng được ngôi nhà mới, khang trang hơn để thờ cúng bố tôi". Còn đối với gia đình bà Nguyễn Thị Liễu ở thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, không niềm vui nào có thể diễn tả

được, bởi sau bao năm tìm kiếm, ngày 12/7/2024, bà và người thân vô cùng xúc động khi được đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng từ Nghĩa trang Liệt sĩ Hoàng Diệu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Được sự hỗ trợ của Hội Hỗ trợ GBLS tỉnh, Công ty cổ phần Vận tải và Taxi Sơn Hòa và các cấp ủy, chính quyền địa phương, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã được đưa về với gia đình. Bà Nguyễn Thị Liễu xúc động chia sẻ: "Hơn 50 năm qua, tôi luôn canh cánh trong lòng về việc tìm và đưa hài cốt ông Tùng về an táng tại địa phương để tiện cho việc chăm sóc và hương khói. Vừa qua, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội Hỗ trợ GBLS tỉnh và các nhà hảo tâm, hài cốt của chồng tôi đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Yên Bình".

Từ đầu năm đến nay, Hội Hỗ trợ GBLS tỉnh Yên Bái đã vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng cho hoạt động tri ân liệt sĩ. Trong đó, đã thực hiện xây dựng mới gần 30 căn nhà; tặng gần 200 suất quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 100 triệu đồng. Hội cũng đã tư vấn cho nhiều thân nhân liệt sĩ về công tác

tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương. Chủ tịch Hội Hỗ trợ GBLS tỉnh Yên Bái Bùi Đông Quang Hưng: "Yên Bái có gần 6.000 liệt sĩ, trên 290 mẹ VNAH, nhiều gia đình khó khăn nhưng không thuộc diện hộ nghèo nên vẫn phải ở nhà tạm, nơi thờ cúng liệt sĩ tuếnh toàng. Nhiều gia đình muốn tìm kiếm, đón hài cốt con em mình về quê hương nhưng nguồn hỗ trợ của Nhà nước hạn chế nên họ không thể thực hiện ước nguyện. Với trách nhiệm và tình cảm chân thành, Hội Hỗ trợ GBLS tỉnh đã đi đến từng thôn, xã thống kê, rà soát thực trạng để đánh giá sát hoàn cảnh, nguyện vọng của gia đình thân nhân liệt sĩ, đồng thời dành nhiều thời gian đi đến các tỉnh, thành phố để vận động kinh phí. Chúng tôi quyết tâm làm tất cả miễn sao giúp đỡ được các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn để họ vượt lên trong cuộc sống và vui đi phẫn náo những nỗi đau mà chiến tranh để lại".

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả đối với các GBLS trên địa bàn tỉnh vẫn còn dai dẳng, nặng nề. Theo số liệu điều tra thực tế và các đơn đề nghị của thân nhân liệt sĩ, hiện vẫn còn rất nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, thời gian tới Hội Hỗ trợ GBLS tỉnh sẽ tiếp tục cùng cơ quan chức năng và ra soát thực tế, phấn đấu trong năm 2024, sẽ vận động để xây dựng 15 - 20 căn nhà tình nghĩa. Đồng thời, phối hợp với các cấp ngành, địa phương trong tỉnh, triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, triển khai các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà đối với các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm phối hợp thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công với cách mạng và chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục chăm lo đời sống gia đình người có công với cách mạng có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư, phấn đấu để mọi gia đình thân nhân liệt sĩ, người có công trong tình đều được no ấm về vật chất, yên vui về tinh thần.

HỒNG DUYÊN